




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p>	
<p>นโยบายเปิดสถานบันเทิงที่ 4</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สำนักข่าวอิศรา hfocust)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดสถานบันเทิงจนถึงที่ 4 นำร่องใน 4 จังหวัด กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเริ่มวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ว่า คณะกรรมการที่ดูแล การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประชุมแล้ว กำลังจะเสนอมติการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งไม่ว่าจะเปิดถึงเวลาไหน สร.ก็มีมาตรการอยู่แล้ว เพียงแต่เพิ่มความเข้มลงไป เช่น เจ้าของสถานบริการต้องเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ที่ไม่เป็นข้อห้ามก็จะเป็นการร้องขอ เช่น การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินเราอาจขอความร่วมมือว่าช่วยจัดยานพาหนะรับส่งได้หรือไม่ เป็นมาตรการที่กำลังจะออกมาหากเป็นกฎกระทรวงต้องเข้า ครม.แต่อาจจะเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบใน ครม.ก่อนก็ได้ เพราะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนก่อนวันที่ 15 ธ.ค.นี้.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล 5 จส.100)</p> <p>- ช่วงบ่าย 13.00 น.วันนี้ 7 ธ.ค.66 เครือข่ายภาคประชาชน ทั้ง เครือข่ายเหี่ยวเมาแล้วขับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ฯลฯ จะมีการแถลงผลวิจัย "นโยบายขยายเวลาเปิดผับบาร์สถานบริการผับบาร์ที่ 4"</p>	
<p>มะเร็งครบวงจร/ตรวจยืนยันมะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ linetoday hfocust ,pptvhd36, ch7,thecoverage ,thailandplus)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. เป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ 6 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สป.สร. สปสช. ก.อุดมศึกษาฯ กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเปิดการประชุมเครือข่ายการให้บริการตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1/BRCA 2 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงแบบครบวงจร พร้อมกล่าวว่า สร.กำหนดให้มะเร็งครบวงจร เป็น 1 ในนโยบายการดำเนินงานปี 2567 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1/BRCA 2 ถูกกำหนดให้เป็นสิทธิประโยชน์ของคนไทยทุกคน ทุกสิทธิรวมถึงญาติสายตรง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 แต่มีกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการนี้ ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 6 หน่วยงาน จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมมากขึ้น</p>	
<p>นโยบายแก้หนี้บุคลากร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นายรัชชิกี สาริยะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ระบุ สร. ให้อำนาจแก้หนี้ในระบบ ช่วยชีวิตบุคลากรได้แน่ แต่จะดีกว่าหากยกระดับสอนวินัยทางการเงินไปด้วย เหตุพบส่วนใหญ่ยังติดหนี้พนันออนไลน์-เล่นแชร์ลูกโซ่เสนอหากจะทำให้ยั่งยืน ควรเพิ่มค่าตอบแทน-หนุนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขทั่วประเทศ เนื่องจาก มองว่าการที่ให้อำนาจการออมเงินเพียงอย่างเดียวในการปล่อยกู้ให้กับบุคลากร อาจทำให้เป็นประเด็นที่บุคลากรสาธารณสุขใช้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เพราะอาจต้องเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนไปอีกธนาคารหนึ่ง อีกทั้งเท่าที่สอบถามกันมา ก็พบว่า การเข้าถึงโครงการนี้ อาจต้องแลกด้วยเงื่อนไขการรับประกันชีวิตเพื่อเข้าถึงเงินกู้ ซึ่งเงินประกันชีวิตที่ต้องจ่ายก่อนเพื่อกู้เงินค่อนข้างสูง จึงอยากให้ สร. สนับสนุนด้านการเงินเพิ่มเติมให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ก็น่าจะมีความยั่งยืนด้วยเช่นกัน และดีกว่าการปล่อยเงินกู้ให้กับบุคลากรเพียงอย่างเดียว และควรพิจารณาปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข เพราะปัจจุบันที่ใช้หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ฉบับที่ 11 มานานกว่า 7 ปีแล้ว</p>	
<p>นโยบายส่งเสริมการมีบุตร</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, pptv, changmainews, newtv, thebangkokinsight, topnews, bangkok-today, acnews, hfocust, thaipost, brighttv, thejournalistclub, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. และคณะผู้บริหาร พบปะให้กำลังใจ อสม. จ.พระนครศรีอยุธยา ภายหลังประชุมสัญจรผู้บริหารระดับสูง สร. ขับเคลื่อนการส่งเสริม เพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ Give Birth Great World บนขบวนรถไฟซึ่งเดินทางออกจากสถานีหัวลำโพง ไปสถานี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รถไฟบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้ “ปลาตะเพียน” เป็นสื่อสัญลักษณ์ส่งเสริมการมีบุตร โดยสธ.ได้ตั้งคณะกรรมการที่มีอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ทำงานร่วมกับคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ ที่มาจากหลายหน่วยงาน หลายกระทรวง เตรียมประชุม 25 ธ.ค.นี้ จัดทำแผนส่งเสริมการเกิดเสนอเป็นวาระแห่งชาติ ดูแลครบทุกมิติทั้งสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ พร้อมฝาก อสม. ช่วยสื่อสารเปลี่ยนทัศนคติ “การเกิดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้รองรับสำหรับกลุ่ม LGBT+ ที่อยากมีลูกด้วย มติ ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมแล้ว เตรียมเข้าสภา นอกจากนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ที่มีบุตรยากด้วย ซึ่งกำลังจะเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. พร้อมเขตสุขภาพ 10 อุบลราชธานี เป็นตัวอย่าง เริ่มมีแรงจูงใจคนมีลูก ให้สิทธิ “ผสมเทียมสามีภรรยาฟรี 100 คู่แรก - ผสมในหลอดแก้ว IVF 10 คู่แรกฟรี”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ทั้ง 13 ประเด็น สำหรับการส่งเสริมการมีบุตรให้มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรักษาภาวะมีบุตรยากได้เร็วขึ้น ขณะนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 901 แห่ง มีบริการส่งเสริมการมีบุตร จำนวน 801 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.90 โดยมี โรงพยาบาลจัดบริการ IUI (Intra - Uterine Insemination) จำนวน 32 แห่ง และ IVF (In-vitro Fertilization) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชานครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลหาดใหญ่ รวมทั้ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการเปิดป้ายคลินิกส่งเสริมการมีบุตรในวันนี้ ที่มีการทำงานเชิงรุกให้ อสม.ค้นหาประชาชนในพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีบุตรยากเข้ารับบริการ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>คำป่วยการ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocuse)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการเพิ่มคำป่วยการให้แก่ อสม. ในระหว่างลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า เรื่องเพิ่มคำป่วยการเป็น 2,000 บาท พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 จะแล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน ทุลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคม 2567 และมีสิทธิเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายนได้</p> <p>ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า เรื่องคำป่วยการ อสม.ที่จะเพิ่มเป็น 2 พันบาทนั้น หากเข้าสู่การพิจารณา ก็พร้อมจะให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้ ซึ่งการเพิ่มคำป่วยการตรงนี้ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงิน เพราะ อสม.ก็นำไปใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ส่วนจะมีผลตั้งแต่วันที่อนุมัติหรือให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 ก็ขึ้นกับการพิจารณาและงบประมาณ โดยเบื้องต้นใช้งบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม หากสามารถเบิกจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ ต.ค. 2566 ทุกวันนี้ อสม.จะได้คำป่วยการอยู่ที่ 1 พันบาท เมื่อมีผลย้อนหลังก็จะดำเนินการเบิกจ่ายคำป่วยการเพิ่มอีกเดือนละ 1 พันบาทให้ครบ 2 พันบาท</p>	
<p>สธ.มอบป้ายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ รพท.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สำนักข่าวไทย linetoday thailandplus)</p> <p>- ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. เปิดการประชุมสัจจรผู้บริหารระดับสูง สธ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทย เกิดดี มีคุณภาพ Give Birth Great World ในโอกาสนี้ ได้มอบป้าย Sanitation Anamai Nutrition (SAN) ป้ายเมนูสุขภาพ และป้ายรับรองสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน Healthy Accessibility Safety (HAS) ในขบวนรถด่วนพิเศษอุดรวิถี ที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่ ให้แก่การรถไฟฯ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสุขภาพ นักท่องเที่ยวปลอดภัย Safety tourism Food safety</p>	
<p>ลดเค็ม ลดเสี่ยงโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, bangkokupdates, today-realnews)</p> <p>- นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารมว.สธ. กล่าวถึง การจัดงานครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรค "เค็มน้อย อร่อยได้" ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธ.ค. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทำให้เห็นการสานพลังของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความตระหนักรู้และใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารที่ลดปริมาณโซเดียมลง แต่ยังคงรสชาติที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสุขทั้งกายและใจ ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทยและสังคมโลก</p>	
<p>แก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, thaipbs, thebetter, pptv, mcot, workpointtoday, TNN, nationtv, ch7, ch3plus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.กค. โพสต์แสดงความเสียใจกรณี นพ.กฤตไท ธนสมบัติกุล เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด ทั้งที่ไม่สูบบุหรี่และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ระบุ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้ทำให้ตระหนักถึงปัญหา PM2.5 จะสู้เต็มที่ ผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด</p> <p>น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เผย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.มท. มอบนโยบายในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้ผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ปี 2566-67 โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข ให้ดำเนินการให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง จนท.ลงพื้นที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ และให้ อปถ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพื้นที่ และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย หรือห้องปลอดฝุ่นเพื่อดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพในกรณีจำเป็นต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสส, สกสว. มข. ศวอ. และมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดประชุมระดับชาติ เรื่องมลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 หัวข้อ "อากาศสะอาด: ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ซึ่ง กรม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. และรับทราบแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองฯ ตามที่ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นควันของประเทศร่วมกันในหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันสกัดข้อเสนอแนะเชิงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น 11 ข้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ผจก., hfocus, sondhitalk, ejan)</p> <p>- พญ.ภัทราวลัย สิรินารา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผย งานวิจัยสารก่อมะเร็งฝุ่น PM2.5 ใน กทม. พบสารโลหะหนัก निकิลและอาร์เซนิกมากที่สุด ส่วนปริมาณจะเป็นสารตะกั่วเป็นหลัก สำหรับใน กทม. เด็กเล็ก 0-6 ขวบในพื้นที่บางนาเสี่ยงเป็นมะเร็งถึง 1 : 86,206 คน ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศในแง่สุขภาพ เพิ่มทั้งโรคมะเร็งลำไส้ วิตกกังวล เครียด เพิ่มการนอน รพ. เพิ่มอัตราการตาย ลดคุณภาพชีวิต ต้องเตรียมการป้องกัน การจัดการที่ต้นทาง เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อทุกคน</p>	
<p>ร้านยาใกล้ใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ โดย รพ.นพรัตนราชธานี ร่วมกับ สปสช. อภ. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และเครือข่ายร้านยาจัดทำโครงการ "รับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ (Model 3)" รองรับนโยบาย 30 บาทพลัส ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. เป็นต้นมา และได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 6 พ.ศ.ที่ผ่านมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้การตอบรับที่ดีจากผู้มารับบริการ โดยยอดสะสมถึงวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้สนใจรับยาใกล้บ้านแล้ว จำนวน 1,770 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ลดขั้นตอนการเข้ารับบริการ และสามารถรับยาได้ในวันเวลาที่สะดวก จากการดำเนินการในช่วงแรกพบปัญหาขาดแคลนร้านยาในบางพื้นที่ จึงได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเป็น 29 ร้านยา ในเดือนธ.ค. และมีแผนขยายร้านยาเพิ่มเติมต่อไป</p>	
<p>อย.ชวนเลือกของขวัญปีใหม่เพื่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ข่าวสด, thaitabloid, thainews)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ณ ห้างกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ,, thejournalistclub, ch7, thainews)</p> <p>- ภก.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เชิญชวน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญ ปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567" เผย อย. ร่วมกับ ห้างแม็คโคร จัดกิจกรรม ณ แม็คโคร สาขานครินทร์ รณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันลดลง ตามเกณฑ์โภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ และเลือกที่เป็นฉลากเป็นภาษาไทย ระบุชื่อ ชนิด หรือประเภท รวมถึงวันเดือนปีที่หมดอายุของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ หากจัดกระเช้าด้วยตนเอง ขอแนะนำให้ใช้แนวทาง ดังกล่าวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้า</p>	
<p>มาตรการป้องกันเอ็ดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขอรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก ครั้งที่ 4 ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นวันเอดส์โลก ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ปี 2560-2573 มีเป้าหมายคือไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 คน/ปี ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่เกิน 4,000 ราย/ปี และลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ ที่ผ่านมการรณรงค์ให้มีความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก โดยได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลกในเวทีการประชุม Global Validation Advisory Committee ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่ 2 ของโลกในการประกาศความสำเร็จดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2565 นับจากครั้งที่ 1 ปี 2559 ครั้งที่ 2 ปี 2561 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงรักษาคุณภาพในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในทารกแรกเกิดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ต่ำกว่าร้อยละ 2 สามารถป้องกันเด็กที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์ได้ปีละ 3,500 คน ทำให้มีเด็กทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีต่ำกว่า 50 รายต่อปี เนื่องจากไทยมีความเข้มแข็งของระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus) - กรมควบคุมโรค ชี้แจง กรณี โปสต์ในโซเชียลมีเดียระบุ ถ้าทาง รร.ประกาศให้ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรี หนีเลยอย่าฉีด ตอนนี้แม้กระทั่ง รพ. หมอ ก็เชื่อใจไม่ได้ แค่ออกให้ฉีดวัคซีนโควิดก็ทยอยป่วยทยอยตายเพียบ เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่ยังไม่มามีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 93-95 ส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกใน 10-20 ปีข้างหน้าได้</p>	
<p>คัดกรองสุขภาพแรงงานข้ามชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน คัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ปอด ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และจ่ายยาป้องกันโรคเท้าช้าง มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 497 คน พร้อมเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ ด้วยการจำลายม่านตาและการจดจำใบหน้า เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาประกอบอาชีพภายในประเทศไทย</p>	
<p>รพ.คืนเงินค่ารักษาแพง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, ch7, ch3plus) - จากกรณี น.ส.จำลอง วัย 66 ปี เจ้าของร้านอาหารไทยในสวีเดน เข้ารักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ที่ รพ.แห่งหนึ่ง ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพียง 4 วัน ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลถึง 249,704 บาท ไปร้องเรียน สคบ. ล่าสุด รพ.ชี้แจงว่าคนไข้ยื่นพาสปอร์ตมาใช้แสดงตน รพ.จึงเข้าใจผิดและคิดอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งแพงกว่าปกติ 30%</p>	
<p>ใช้แอสตราป้องกันอาร์เอสวี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ, คมชัดลึก, thereporters, acnews, thebangkokinsight, springnews) - นายโรมัน รามอส ประธานบ. แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) เผย ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ของแอสตราเซนเนกา ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย โดย อย. เพื่อนำมาใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง (LRTI) ระดับรุนแรงจากเชื้อไวรัส RSV ในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูง แนะนำให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงสูงเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูกาลแพร่ระบาดของ RSV โดยส่วนใหญ่ของการศึกษาทางคลินิกนั้นให้ยาต่อเนื่องกันนาน 5 เดือน สำหรับในประเทศไทย การระบาดของเชื้อไวรัส RSV มักอยู่ระหว่างช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาวของทุกปี</p>	
<p>บุกทลายโรงงาน เปิดบ้านทำเป็นโรงงานกวนครีม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามนิวส์, Tnews, linetoday, อีจัน, เพจโหนดกระแส, สำนักข่าวไทย, momo29, sanook, ch7, ch3) - พล.ต.ท.ธิตติ แสงสว่าง ผบ.ชน. ร่วมกับ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ เกษัชกร วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สืบจนทราบ สน.บางมด และ อย. ได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ย่านบางมด พบของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหลายรายการ พนักงานหลายรายอยู่ในสภาพ นั่งเทผลิตภัณฑ์บรรจุลงแกลอน ไม่สวมสิ่งป้องกันใดๆ กวนกับไม้พายกับพื้น สภาพสกปรก เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางหลายรายการ พร้อมจับกุม นายฐิติวัชร สุทธิอภิโชคชัย อายุ 63 ปี เจ้าของบ้าน ส่งพนักงานสอบสวน ข้อหาว่าขายเครื่องสำอางไม่จดทะเบียนตามตรา 14 วรรคหนึ่ง ฝ่าฝืน ม.32(1) มีโทษตาม ม.78 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท, ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่เป็นไปตามมาตรา22 วรรค2 (2) ฝ่าฝืน ม.32 (4) มีโทษตาม ม.68 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>ข่าวต่างประเทศ : ตรวจสุขภาพจิตชาวเกาหลี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews, mcot)</p> <p>- รัฐบาลเกาหลีได้สั่งดำเนินการตรวจสอบสุขภาพจิตประชาชน วัย 20-34 ปี ทุก 2 ปี ตั้งเป้าจะขยายการตรวจไปทุกกลุ่มอายุ รับมือปัญหาการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นต่อเนื่อง</p>	

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel